

เหยื่อโผล่อีก-แก๊งล่อซื้อกระทงการ์ตูน

ดร.เร่งล่า แห่ช่วย 'สาว15' ฟ้องกลับ คดีอาญา

ดร.เร่งล่าแก๊ง
ตระเวนล่อซื้อ
กระทงลาย
การ์ตูน หลังเด็ก
□ อ่านต่อหน้า 11



△ ล่อซื้อ - เด็กสาววัย 15 และครอบครัว พาดูกระทงอาหารปลา ที่ถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน 'ริลด์คุมะ' (ภาพเล็ก) จำหน่ายแล้วล่อซื้อให้ตำรวจจับปรับคดีละเมิด 5 พันบาท ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุตัวแทนลิขสิทธิ์เข้าข่ายกรรโชกทรัพย์

● แก๊งล่อซื้อ □ ต่อจากหน้า 1

สาว 15 ปีที่โรคราชโชนข่มขู่เรียกเงิน 5 หมื่น เข้มมีคนตกเป็นเหยื่ออีกกว่า 20 คน บางรายถูกเรียกเงิน 2 หมื่น ก็ต้องยอม เพราะไม่ต้องการติดคุก เตรียมนครรวมตัวเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าวขอทหารโรชทรัพย์ ด้านบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ยื่นยันไม่ยอมรับยอมขายให้ใครไปจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงนามสั่งรวบรวมข้อเท็จจริง ประสานพันธุให้ชาวบ้านรู้ เนะให้เหยื่อฟ้องกลับข้อหาข่มขู่กรรโชกทรัพย์ ที่ร้อยเอ็ดก็มีอีกราย สาวที่เพิ่งเรียนจบปวส. รับจ้างทำกระทง เจอแก๊งล่อซื้อ เมื่อนำสินค้ามาส่ง ซึ่ให้ตร.จับกุมข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องเข้าห้องขัง ก่อนยื่น 2 หมื่นประกันตัว

จากกรณีน้องอ้อม (นามสมมติ) อายุ 15 ปี นักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจ.นครราชสีมา ถูกชายกลุ่มหนึ่งอ้างเป็นตัวแทนบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนชื่อดังดำเนินการล่อซื้อเพื่อจับกุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยว่าจ้างน้องอ้อมประลัญษ์กระทงดิครูปตัวการ์ตูนดัง ก่อนจะให้นำกระทงดังกล่าวมาส่งที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา และจับตัวไปดำเนินคดีที่สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมเรียกเงินค่าปรับ 50,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย จนสามารถตกลงจ่ายค่าปรับจำนวน 5,000 บาท เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. น้องอ้อม พร้อมพ่อแม่และนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ออกรายการโทรทัศน์ของ “หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย” ทางช่อง 3 โดยน้องอ้อมกล่าวว่า ปกติตนทำกระทงขายมาบ้างพอขายตามเฟซบุ๊ก ขาย 29 บาท ใครสั่งก็ทำ ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตนลงเฟซแล้วมีพี่คนหนึ่งทักมาหาว่ามีสินค้าอยู่นี่ขายนุ บอกว่ามี เขาบอกว่ามีรูปให้ดูมัย นุจึงส่งรูปไปให้ดู ซึ่งรูปในเพจเฟซต่างๆ เราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน หลังจากนั้นเขาก็สั่งคุมะ 10 อัน การ์ฟิลด์ 10 อัน มินเนียน 5 กิตตี้ 5

น้องอ้อมกล่าวต่อว่า ไม่ได้คิดต่อมาแค่เฟซเดียว แต่คิดต่อมา 3-4 เฟซ ทุกคนสั่งแบบนี้เหมือนกัน ในวันเดียว นุทำตั้งแต่เปิดโมงเช้า ถึงตีหนึ่งตีสอง ของวันที่ 1 พ.ย.ถึงวันที่ 2 พ.ย. เขาโอนมัดจำมาให้ก่อน 200 บาท และนัดรับวันที่ 3 พ.ย. เขานัดนุไปหน้าคลัง ที่เขาบอกว่าให้ไปประชุมชม ยาโม เขาก็เรียกนุเข้าไป เสร็จจับที่เขายื่นเงินให้นุ 500 บาทแล้วก็เดินหนีหายไปแล้ว ก็มีคนอื่นมารุมจับนุประมาณ 5-6 คน เขาคิดหนีแต่หลังล้อมเอาไว้เลย ตรงประชุมชมพล ไม่ให้ไปไหนแล้วก็ถ่ายรูปนุให้ นุไปสภ.เมือง หลังเกิดเหตุ นุโทร.หาแม่ นุกลัวมาก เขามขู่ว่าจะไม่ได้เรียน จะติดคุก นุก็บอกว่าขอโทษ เพราะไม่รู้จริงๆ เขาจะเอา นุติดคุก ถ้าไม่ยอมเสียเงินให้ เขาก็โทร.ไปหาแม่ นุ สงสารแม่ แม่ก็ถึงท้องด้วย นุเสียใจ

มาก ไม่รู้จะทำยังไงดี มีการเรียกเงิน 5 หมื่นถึง 4 แสนบาท เขาก็พา นุไปห้องมืด มีพี่ๆ เขาที่เป็นลิขสิทธิ์ 4-5 คนอยู่ในห้องเดียวกับนุ ให้ นุเซ็นรับสารภาพ แล้วเอาโทรศัพท์นุไปคุยกับแม่ และข่มขู่แม่”

พิธีกรรมถามว่า คนกลุ่มดังกล่าวมีเอกสารมาแสดงตัวว่าจับลิขสิทธิ์หรือไม่ น้องอ้อมตอบว่า มี แต่เขาไม่ได้ให้ นุดู เขาก็พา นุไปสภ.ที่ห้องมืด เป็นห้องปิดตาย มีแค่ประตูหน้าประตูเดียว ที่สภ.เมือง เหมือนห้องสืบสวน เขาก็ถามว่ารู้มัยว่ามันผิด นุตอบว่าไม่รู้ ร้องให้ช่วยเดี๋ยว เสียความรู้สึกมาก ไม่เคยเจอแบบนี้”

น้องอ้อมกล่าวด้วยว่า มีคนคิดต่อมา บอกว่าถ้าโดนเหมือนกัน โคนเรียกมากกว่านี้ เป็นหมื่นเลย เขาข่มขู่เพราะถูกข่มขู่ บอกว่าถ้าไม่จ่ายตอนนี้ 5 หมื่นก็ต้องขึ้นศาล จ่าย 5 แสน พี่เขาเพิ่งทำได้ 10 วันก็โดนจับ ล่อซื้อเหมือน นุ แล้วขอเปลี่ยนลายก็ไม่ให้เปลี่ยน ส่วนนุจะเลิกทำ เพราะกลัวมาก

ด้านแม่ของน้องอ้อมกล่าวว่า หลังทราบเรื่อง ก็รีบไปที่โรงพัก ก่อนหน้านั้นถูกโทร.มาแจ้ง ก็ถามว่าโดนข้อหาอะไร เขาบอกว่าแม่ต้องเตรียมเงินมา 5 หมื่นถึง 4 แสน เขาพูดถึง พ.ร.บ.กฎหมายอะไรสักอย่าง เขาบอกว่ากรณีนี้สามารถตกลงกันได้ ก็เลยไปนั่งตกลงกัน

“คนที่โทร.มาข่มขู่ ถามว่าถ้าฟังตัวน้องก็

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 6 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10570

หน้า: 1 (บนซ้าย), 11

Col.Inch: 151.36 Ad Value: 234,608

PRValue (x3): 703,824

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เหยื่อไผ่ล่อลึง-แก๊งล่อซื้อกระต๊อการตูน

ไม่รู้ว่าเป็นลายลิขสิทธ์ แม้ก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาบอกคุยกันได้ ทีนี้หนูบอกว่าคุณไม่มีเงิน ขอสัก 3-5 พัน ได้มั๊ย เขาบอกอย่างนั้นขี้ขี้ คำก็เหมือนนั้น หนูเลยบอกว่าเหมือนนั้น ไม่มีให้ หรือ มีแค่ 5 พัน หนูต้องคลอดลูกอีก ก็ต้องเก็บเงินไว้ ไปๆ มาๆ เขาเปลี่ยนคนมาคุย มาดกลง หายไปสักพัก หนูเลยบอกว่ามีแค่ 5 พัน ไม่มีมากไปกว่านี้แล้ว ถ้าดกลงกันไม่ได้ ในเงิน 5 พัน ก็ยอมให้ลูกติดลูก สักพักหนู เดินมาบอกลูกว่าถ้าทำคิ๊ดก็ต้องยอมรับนะ ต้องติดลูกไปนะ ลูกก็ร้อง บอกว่าไม่เป็นไร แม่ คิ๊ดลูกก็ได้ หนูก็เดินไปห้องสอยสวน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วย ไกล่เกลี่ยว่าคดีความ แบบนี้สามารถ ไกล่เกลี่ยได้ สามารถถอนแจ้งความได้ นั่งสักพักนึง เจ้าหน้าที่บอกให้ ออกไปคุยกับเจ้าหน้าที่ลิขสิทธ์อีกที”

แม่บอกร้องมกแล้วต่อว่าจริงๆ ไม่อยากให้ ฟ้อง อยากให้เรื่องจบ เพราะลูกหนูก็ต้องเรียน หนังสือ ไม่อยากให้ลูกอายุเขา กลัวคนมาว่า และทราบว่ามีกรหลอกแบบนี้แหละ ผู้เสียหายมากกว่า 20 คน ขณะนี้เขาประสาน มาแล้วจะคืนเงินให้ 5 พัน แต่คนคงจะไม่รับ และถือเป็นคนดีเตือนใจว่าเราคิดพลาดตรงไหน อยากให้เอาไปทำบุญดีกว่า”

ด้านทนายเชชากล่าว ว่า กรณีนี้เหมือน หลอกเด็กนี้แหละ ไปล่อซื้อเขาให้เขาทำ แบบนี้ไม่เรียกผู้เสียหาย ศาลฎีกาเคยตัดสินมาแล้ว เขาไม่มีอำนาจไปจับกุมอะไร เพราะคุณสั่งให้ เขาทำกระต๊อละเมิดลิขสิทธ์ ภายที่เข้าไปเรียก ว่าดทรพพ์ ไปใช้ให้เขาทำ พอเขาทำปั๊บก็จับ แบบนี้เรียกว่าเป็นมิจจาชีพได้ ถ้าข้อเท็จจริง เป็นลักษณะใช้ให้เด็กทำผิดแล้วมาล่อจับ แล้ว บิบบังคับเอาเงิน เขาเรียกกรร โขท คุก 5 ปี

ด้าน พ.ต.อ.กษนทร์ เสดะปุดตะ ผกก. สภ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า มีการนัดส่ง ของบริเวณข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ด้านถนนราชดำเนิน เขตเทศบาลนคร นครราชสีมา ตัวแทนลิขสิทธ์เชิญตัว “น้อง อ้อม” มารับทราบข้อกล่าวหาละเมิดลิขสิทธ์ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา โดยผู้กระทำผิดต้องจ่าย ค่าเสียหายให้บริษัท ตัวแทนลิขสิทธ์ได้เรียก ร้องเป็นเงิน 5 พันบาท ไม่ใช่ 5 หมื่นบาท เพื่อ แลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับ คดีนี้ตนรู้สึกเห็นใจน้องวัย 15 ปี เพราะมีความ คังใจที่จะหาเงินรายได้เสริมช่วยแบ่งเบาภาระ ของผู้ปกครอง และไม่ได้ทำเป็นธุรกิจใหญ่โต หลังจากนี้จะประสานผู้ปกครองเพื่อหาทางช่วย เหลือเยียวยาตามความเหมาะสม ส่วนหาก

ตัวแทนลิขสิทธ์จะติดต่อขอเงินค่าปรับมา มอบให้กับครอบครัวของน้องวัย 15 ปี คน พร้อมเป็นตัวกลางให้ ขณะเดียวกันหากผู้ที่ถูก จับละเมิดลิขสิทธ์ซึ่งมีอยู่หลายราย จะรวมตัว กันมาแจ้งความลูกกลุ่มบุคคลดังกล่าวกรร โขท ทรัพย์ ดำรวจก็พร้อมรับแจ้งความ

พ.ต.อ.กษนทร์ กล่าวด้วยว่า เพิ่งทราบข่าว จากสื่อมีกลุ่มบุคคลแอบอ้าง โดยออกตระเวน หาถิ่นกับเหยื่อตามต่างจังหวัด ขณะนี้อยู่ ระหว่างสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ ดังกล่าวกับบริษัท เจ้าของลิขสิทธ์ เพื่อให้ยืนยัน เป็นลายลักษณ์อักษร หากเป็นจริง ถือเป็นการ แอบอ้างทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย การดำเนินคดีเป็น สิทธิโดยชอบของบริษัท ส่วนวิธีการต่างๆ ที่เรียกเอาเงินจากเหยื่อเข้าขาย การกรร โขททรัพย์ก่อนข้างชัดเจน

“ตามที่มีเหยื่อออกมาร้องขอความเป็น ธรรมอีก 4 ราย โดยถูกกลุ่มบุคคลแอบอ้าง เรียกรับเงิน พฤติการณ์คล้ายกับน้องอ้อมและ น่าจะเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน จึงสั่งการให้ พนักงานสอบสวนและเสมียนประจำวันเร่ง ตรวจสอบสำนวนย้อนหลังในระยะเวลา 60 วัน มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษหรือลง บันทึกรประจำวันในการขอมความหรือไม่ ส่วนการล่อซื้อโดยอ้างให้ทำลิขสิทธ์ของตัวเอง แล้วจับดำเนินคดี ถือเป็นการกระทำที่ไม่ ชอบด้วยกฎหมาย กำลังพิจารณาแจ้งข้อกล่าว อีกกระต๊อ เบื้องต้นตรวจสอบไม่พบผู้ได้ บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด”

พ.ต.อ.กษนทร์กล่าวด้วยว่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่กลายเป็นแพะของสังคม เนื่องจาก หลายคนกังวลว่า เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมกับการผิด ที่เกิดขึ้นหรือไม่ ขอยืนยันว่าตำรวจสภ.เมือง นครราชสีมาไม่มีส่วนรู้เห็นกับผู้กระทำผิด และกำลังเร่งสืบสวนทำความเข้าใจให้กระจ่าง

ส่วนผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มคนดังกล่าวล่อซื้อ พร้อมทนายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงษ์ ประธาน ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เตรียมเข้า แจ้งความในวันจันทร์ที่ 11 พ.ย.นี้ ให้ดำเนิน คดีเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าของ ลิขสิทธ์ ข้อหากรร โขททรัพย์นั้น เจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย สำหรับ หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทตัวแทนลิขสิทธ์ ที่กลุ่มคนล่อซื้อกล่าวอ้างนั้น ต้องขอเวลาให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน ขณะนี้ ทนายความของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น เจ้าของลิขสิทธ์ตัวการ์ตูนที่แท้จริง ติดต่อ ประสานมาแล้วและจะ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล

กันต่อไป ส่วนเรื่องบริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทน ลิขสิทธ์ ตอนนี้อยู่กำลังตรวจสอบ

“หลังจากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ทั้ง เรื่องลายเซ็นของบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างทั้งหมด ว่าเป็นลายเซ็นจริงหรือไม่ รวมถึงเอกสาร ต่างๆ เป็นเอกสารจริงหรือเท็จแล้ว หากพบว่ากลุ่มคนที่มาล่อซื้อแล้วจับมาเรียกเงินค่า ปรับลิขสิทธ์กระทำการแอบอ้าง เจ้าหน้าที่จะ ดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่มี ในข้อหาแจ้ง ความเท็จ ส่วนผู้ที่ถูกล่อซื้อแล้วจ่ายค่าปรับ ลิขสิทธ์ไปโดยมิชอบ ถ้ายังคิดใจสามารถมา แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ล่อซื้อนี้ ได้ เจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ โดยหลังจากหาหรือตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ ทนายของบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์แล้ว คาดว่า ภายใน 2 วันน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลัก ฐานเอกสาร และการมอบอำนาจต่างๆ หลังจากนั้น จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป” พ.ต.อ.กษนทร์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็น ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธ์ตัวการ์ตูนดังกล่าว ติดต่อนายอัจฉริยะ เรื่องรัตนพงษ์ ประธาน ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เพื่อขอเงิน 5,000 บาท ที่ปรับน้องอ้อมมาคืนให้ โดยจะคืนผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมือง นครราชสีมา แต่ผู้ปกครองของเด็ก พร้อม ครอบครัวไม่ยอมรับเงินใดๆ เนื่องจากลักษณะ พฤติกรรมของกลุ่มคนดังกล่าวคล้ายกับ ขบวนการมิจจาชีพ ซึ่งวันเดียวกันนั้น มีผู้ถูก กลุ่มคนดังกล่าวล่อซื้อและจับมาเรียกเงินปรับ ค่าลิขสิทธ์ 5-6 ราย บางรายยินยอมจ่ายเงินให้ กลุ่มคนดังกล่าวถึง 20,000 บาท เพื่อไม่ให้มีการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธ์ เหมือนเป็นการ กรร โขททรัพย์ หลังจากนั้นจะประสานผู้เสียหายทั้งหมดมารวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดี กับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ใน การจับเรียกเงินค่าปรับครั้งนี้ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันเดียวกัน บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของลิขสิทธ์ตัวการ์ตูนที่แท้จริง ทำหนังสือ ชี้แจงว่า “ทางบริษัทในฐานะตัวแทนลิขสิทธ์ ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้มอบ หมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธ์ผิดกฎหมาย ตามที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวแอบอ้าง ขณะนี้ บริษัทกำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมายและมอบ หมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความ จริงในกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อจะได้ปฏิบัติ

อย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป”

วันเดียวกัน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว. ยุติธรรม กล่าวที่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ยุติธรรมจังหวัดเดินทาง ไปพบกับเด็กหญิงราย ดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และให้ความ ช่วยเหลือ เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีการไต่ถาม เกลี้ย เปรียบเทียบปรับไปแล้ว กระทวง ยุติธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือ หากคิดว่าไม่ ได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นเรื่องร้องขอ ความเป็นธรรม ที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขที่ กระทวงยุติธรรมได้

ด้าน น.ส.นุสรา กาญจนกุล รองอธิบดีกรม ทรพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ขณะนี้กรม ทรพย์สินทางปัญญา กำลังรวบรวมข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ทราบว่ากรณีแบบนี้หากตกเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหา ควรจะปฏิบัติตัวอย่างใด ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้น หาก ตัวแทนของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ที่ส่งให้ หมิงวัย 15 ปีทำกระทงลายการ์ตูนขึ้นมาเพื่อ ล่อซื้อจริง ก็ไม่ถือว่าหมิงสาวกระทำความผิด เนื่องจากไม่ได้มีเจตนาทำกระทงลิขสิทธิ์ จำหน่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ในทางกลับกัน หมิง สาวสามารถฟ้องกลับตัวแทนเจ้าของบริษัท ลิขสิทธิ์ที่เป็นผู้ส่งสินค้าได้ เนื่องจากมีการข่มขู่ ครอบงำทรัพย์สินให้หมิงสาวชดเชยค่าเสียหาย ซึ่ง อาจต้องมีทนายความเข้ามาช่วยในส่วนนี้

“เบื้องต้นยังไม่เรียกตัวแทนบริษัท เจ้าของลิขสิทธิ์มาให้ข้อมูล เนื่องจากทราบว่า ทางบริษัทจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน แต่ฝาก เตือนไปยังตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของ ลิขสิทธิ์รายอื่นๆ ว่า หากใช้ช่องโหว่ของ กฎหมายกระทำการในลักษณะนี้ จะต้องพบกับ ความกดดันในเชิงสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คู่กรณียังเป็นเด็กที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการณ์” น.ส.นุสรา กล่าว

ส่วนที่จ.ร้อยเอ็ด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิด เหตุการณ์คล้ายกัน เมื่อมีชายกลุ่มหนึ่งอ้างตัว ว่าได้รับมอบหมายจากบริษัท พอส อิงค์ จำกัด และ บริษัท ชาน-อ็อกซ์ จำกัด ให้ติดตามดำเนิน คดีเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนของ บริษัท โดยติดต่อกับ น.ส.มลิสา ภาชะโต อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95 หมู่ 1 บ้านสี่แก้ว ต.สี่แก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ผ่านทางเฟซบุ๊ก ฝากได้กระทงและขอซื้อกระทงที่มีรูป การ์ตูน บนกระทงขนมปัง ตกกลางราคาซื้อขาย กันผ่านเฟซบุ๊ก กระทงชิ้นเดียว 15 บาท, 2

ชิ้น 20 บาท อย่างละ 15 กระทง รวม 30 กระทง เหตุเกิดเมื่อเช้านี้วันที่ 2 พ.ย.

จากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไป ลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน สภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด แล้วขอคำลงโทษ สืบสวนร่วมจับกุม

โดยกลุ่มคนดังกล่าวให้ น.ส.มลิสา นำ กระทงมาส่งบริเวณริมถนนแจ้งสนิท ซ้ำที่ ว่าการอำเภอธวัชบุรี ซึ่ง น.ส.มลิสา ไม่ชำนาญ เส้นทาง จึงให้ น.ส.สุ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี นั่งไปเพื่อบอกทาง เมื่อไปถึงพบผู้สื่อข่าวว่าเป็น ตัวแทนบริษัทลิขสิทธิ์ และจ่ายเงินค่า กระทงที่สั่งไว้ ก่อนจะแสดงตัวและหลักฐาน ว่าเป็นตัวแทนบริษัทให้เจ้าหน้าที่จับกุม ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อการค้า ก่อนนำตัว น.ส.มลิสา และ น.ส.สุ ไปสอบสวน โดย พนักงานสอบสวนส่งมอบ น.ส.สุ ให้กับศาล กุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการรับตัวไปสอบสวน และควบคุมตัว น.ส.มลิสา สอบปากคำ ก่อนจะมีญาตินำ เงินสด 20,000 บาท มาประกันตัวออกไป

น.ส.มลิสา เปิดเผยว่า ตนเพิ่งเรียนจบชั้น ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จากสถาบัน แห่งหนึ่ง และว่างงาน จึงทำกระทงจำหน่าย ช่วงว่างลดยกระทง ผ่านโซเชียล และลงเอารูปการ์ตูนมาคิดตั้งเป็นแบบสมมติในกระทง ขนมปังเท่านั้น จากนั้นใช้ภาพทางเฟซบุ๊ก กระทงที่มีตัวแทนของบริษัทติดต่อผ่านเฟซมาหา ตนว่าอยากให้ทำกระทงตามรูปดังกล่าวได้หรือไม่ และขายเท่าไร เมื่อสามารถตกลงกันได้ ตนจึงทำตามที่สั่งซื้อและนำไปส่งตามสถานที่ที่ระบุก่อนจะมากลุมจับกุมดังกล่าว และ ระหว่างที่ถูกจับกุมคุมตัวไปสอบสวนอยู่นั้น ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อตัวแทนของบริษัทลิขสิทธิ์แจ้งว่า ถ้าอยากจบเรื่อง ต้องจ่ายเงิน 50,000 บาท หาก ไม่เช่นนั้น จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ตน ไม่มั่นใจว่าตำรวจที่มาร่วมกับผู้สื่อข่าวว่าเป็น ตัวแทนของบริษัทนั้นมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือไม่ และอีกอย่างน้องสาวที่นำมาเป็นเพื่อนก็ถูกจับ ด้วยทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง